



๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  
 ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๗๓๓๕

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกภาคส่วน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๗๓๓๕  
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๑๓๕  
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำนาญให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัดและให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะรับรองให้ผู้ได้บังคับบัญชากู้ยืมเงินทุกครั้ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการ "แก้หนี้ลูกหนี้ NPLs" ของสินเชื่อรายย่อย ไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน ๑ ล้านบาท และการชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้สถานะ NPLs ด้วยมาตรการ "๔ ไม่" คือ ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหานี้สินของธนาคารออมสิน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ภาวิคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักผู้อำนวยการ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๔



วัฒนธรรมศึกษา

# บันทึกข้อความ

1044

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอำนวยการ โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๕๖๒๑

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/ ๑๓๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมและกิจการการศึกษา
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เลขที่ ๘
๑๑.๐๐

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ของทุกภาคส่วน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้ส่นของทุกภาคส่วน นั้น คณะรัฐมนตรีและธนาคารออมสินได้มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้ส่นทั้งระบบโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพตามความจำเป็น

๑.๒ ให้คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้ส่นของประชาชนรายย่อยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ในการประสานกับสถาบันการเงิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาการดำเนินการลดภาระทางการเงินของลูกหนี้และช่วยให้ลูกหนี้สามารถส่งคืนหนี้ของตนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นด้วย ดังนี้

๑.๒.๑ การลดอัตราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และรูปแบบการชำระหนี้จากลูกหนี้

๑.๒.๒ การกำหนดค่างวดเงินกู้ให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้กู้

๑.๒.๓ การใช้ทุนเรือนหุ้นของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อบรรเทาภาระหนี้เงินกู้สวัสดิการได้ตามความจำเป็น ดังแนบ ๑

๒. ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการ “แก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs” ของสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน ๑ ล้านบาท และการชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้สถานะ NPLs ด้วยมาตรการ “๔ ไม่” คือ ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณี รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ดังแนบ ๒

/สำนัก...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความจำเป็น และมาตรการของธนาคารออมสิน (ตามข้อ ๒) จะเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสินได้ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรมีหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจ้งให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งชาวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ และพิจารณาเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว รายละเอียดเอกสารดังแนบ ๑ และ ๒ ปรากฏตาม QR CODE ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านต่อไป

*Quir*

(นายวิรัช พลกษาพิบูล)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการแทน  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารดังแนบ

<https://me-ar.com/0bivGl6P>



ที่ 57 / 14 ธันวาคม 2566

**ออมสินเดินหน้าแก้หนี้รายย่อย ยกดอกเบี้ยค้างทั้งหมด ไม่คิดดอกเบี้ยใหม่  
พร้อมจัดมาตรการ "4 ไม่" ไม่ฟ้อง ไม่ยึด ไม่ขายทอด ไม่ฟ้องล้มละลาย ขานรับนโยบายรัฐแก้ปัญหาหนี้**

นายวิหัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผลักดันแก้ไขปัญหานี้ประชาชน โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดนโยบายให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ธนาคารออมสินจึงได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอรรถพร จินะวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการแก้หนี้และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารออกมาตรการ "แก้หนี้ลูกหนี้ NPLs" ของสินเชื่อบุคคลรายย่อยไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นให้ทั้งหมดในวันที่ลูกหนี้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนยอดหนี้ที่เหลือธนาคารจะปรับลดเงินงวดผ่อนชำระเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลือ 0% ต่อปี แล้วนำเงินงวดที่ลูกหนี้จ่ายชำระไปตัดยอดเงินต้นทั้งจำนวน จากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ลูกหนี้มีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และยังคงสถานะหนี้ชั้นปกติ ไม่เสียประวัติเครดิต ทำให้ในอนาคตยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะจัดส่ง Notification ผ่าน MyMo / SMS และจดหมายเชิญลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการ โดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ [www.gsb.or.th](http://www.gsb.or.th) และที่แอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

นอกจากนั้น ธนาคารจะชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้สถานะ NPLs ด้วยมาตรการ "4 ไม่" คือ ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณีว่าสถานะคดีของลูกหนี้แต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใด โดยในการปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขและให้ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี กำหนดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB Society

\*\*\*\*\*

# ด่วนที่สุด

พ. นร ๐๕๐๕ ๖ ๕๓๑



สำนักงานข้าราชการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๑๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้ทิ้งระบบ

เรียน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการกำกับแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้สินของทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทิ้งระบบต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น จึงขอมอบหมายการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

๑ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์ การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ในแนวทางเดียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน ข้าราชการราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้บุคลากร ในสังกัดมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพตามความจำเป็น

๒ ให้คณะกรรมการกำกับแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ในการประสานกับสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าหนี้นี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาการดำเนินการลดภาระทางการเงินของลูกหนี้และช่วยให้ลูกหนี้สามารถส่งคืนหนี้ของตนได้อย่างคล่องตัว มากขึ้นด้วย ดังนี้

๑.๑ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และรูปแบบการชำระหนี้จากลูกหนี้

๑.๒ การกำหนดค่าระมัดเงินกู้ให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้กู้

๒.๓ การใช้ทุนเรียนหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อบรรเทาภาระหนี้เงินกู้สวัสดิการ ได้ตามความจำเป็น

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐฎ์จारी อนันตศิลป์)

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาระบบราชการและติดตามนโยบายพิเศษ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๖ ถึง ๑๓๔๓ (จิรัฐสารฯ) ๑๕๓๒ (อานันท์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarana@psoc.go.th